

สุขสันต์วันเกิด โด널ด์ ดัก ขอให้อายุยืนหมื่นๆปี



ดิสนีย์ จูเนียร์ร่วมฉลองวันเกิดให้โด널ด์ ดัก ตลอดทั้งเดือนมิถุนายนนี้ ครบทุกเรื่องราวเกี่ยวกับโด널ด์!



ติดตามชมการ์ตูนตอน “สามทหารเสือ” รอบปฐมทัศน์ มิกกี้ เม้าส์ กุฟฟีและโด널ด์ ดัก ต้องกลายมาเป็นฮีโร่จำเป็น เมื่อพวกเขาล่วงรู้ว่กัปตันพีทวางแผนลักพาตัวเจ้าหญิงมินนี่ และจะจองจำเธอไปตลอดชีวิต

มิกกี้ กุฟฟี และโด널ด์ เดิมทีเป็นแค่เด็กวิ่งเล่นชนตามถนน วันหนึ่ง พวกเขาโดนโจรสวมหน้ากากปล้นและได้รับการช่วยเหลือจากองค์กรขลุ่ย องครักษ์มอบหมวกให้มิกกี้ไว้เป็นที่ระลึก เด็กกะโปโลทั้งสามก็เกิดใฝ่ฝันอยากเป็นองครักษ์ตั้งแต่นั้นมา

ในปีต่อมา ทั้งสามก็ได้ย้ายเข้ามาทำงานเป็นภารโรงในพระราชวัง แต่ก็ยังใฝ่ฝันอย่างเป็นทางการอยู่ ถึงแม้ว่าโด널ด์จะเป็นคนขี้ขลาด (กลายเป็นไก่เมื่อเขาตกใจ) กุฟฟีก็เป็นคนงุ่มง่าม และมิกกี้ก็ตัวเล็กเกินไป ซึ่งนี่เป็นความเห็นของกัปตันพีทที่มีต่อพวกเขา ทำให้พวกเขาสิ้นหวัง โปรเจกการเป็นองครักษ์จึงต้องพับเก็บไป

แต่แล้ววันหนึ่ง กัปตันพีทได้วางแผนลักพาตัวเจ้าหญิงมินนี่ เพื่อจะเข้ายึดครองอาณาจักร ในวันที่เจ้าหญิงเรียกตัวกัปตันพีทเข้าพบแล้วบอกว่าเธอต้องการองครักษ์คุ้มครอง กัปตันพีทรู้ทันทีว่าหากเจ้าหญิงมินนี่ได้องครักษ์ที่เก่งกาจจะเป็นอุปสรรคต่อแผนการชั่วร้ายของเขา จึงได้ส่งมิกกี้ โด널ด์และกุฟฟีมาอารักขาเจ้าหญิงแทน

เมื่อสามทหารเสือได้เข้าเฝ้าเจ้าหญิงมินนี่ เจ้าหญิงมินนี่ก็เกิดชอบมิกกี้ขึ้นมาในทันที ทั้งสามเกลอพยายามทำให้เจ้าหญิงประทับใจตั้งแต่แรกครั้งแรก โดยแสดงให้เห็นว่าพวกเขาสามารถรับรู้ถึงสัญญาณอันตราย แต่พวกเขากลับไม่รู้เลยว่าใครเคยว้ายร้ายตัวจริง

ขณะที่มินนี่และคนรับใช้ เดซี่ ดัค ออกเดินทางโดยได้รับการคุ้มครองจากฮีโร่ทั้งสาม พวกเขา ก็ถูกบีบเกล็ด บอยล์ สมุนของกัปตันพีทข่มขู่ใจ ทำให้องครักษ์ทั้งสามก็ต้องพ่ายแพ้ มิกกี้ให้กำลังใจเพื่อน ๆ ว่าอย่างสิ้นหวัง จากนั้นพวกเขาจึงรีบไปช่วยมินนี่และเดซี่ โดยพยายามต่อสู้กับเหล่าบีบเกล็ด บอยล์ให้ถึงที่สุด พวกเขา ก็ถูกจับ แต่ด้วยความพยายาม

อย่างแรงกล้าทำให้พวกเขาก็ช่วยมินนี่และเดซี่ออกมาได้ หลังจากมิกก็แก้มัดให้มินนี่และปลอบโยนมินนี่ พวกเขา ก็ตกหลุมรักกันและกัน

กัปตันพีทนี่ก็ขึ้นได้ว่าพระเอกทั้งสามคนร้ายกาจกว่าที่เขาคิดไว้ขณะทำหน้าที่ในกลางดึก มิกก็ถูกกัปตันพีทจับตัว และล่ามโซ่ไว้ในคุกใต้ดินที่เมื่อระดับน้ำขึ้นจะทำให้หน้าท่วม กุฟฟีและโดนัลด์มาช่วยมิกก็ได้ทันเวลา พวกเขารีบไปยัง โรงละครโอเปรา ปารีส ที่ซึ่งกัปตันพีทประกาศออกไปว่าเจ้าหญิงจะส่งมอบมงกุฎให้แก่เขา มิกก็ โดนัลด์และกุฟฟีมา ถึงและต่อสู้กับกัปตันพีทบนเวทีของโรงละคร

มิกก็ กุฟฟีและโดนัลด์จะทำภารกิจสำเร็จและได้เป็นองครักษ์ตามที่ใฝ่ฝันไว้หรือไม่ มิกก็และมินนี่จะพิสูจน์รักแท้ ของพวกเขาได้อย่างไร เด็กๆอย่าพลาดงานเลี้ยงฉลองวันเกิดโดนัลด์ ด้วยการพจญภัยสุดระทึกใน “สามทหารเสือ” วันจันทร์ที่ 9 มิถุนายน เวลาบ่ายสองโมงตรง ทางทรูวิชั่นส์ ช่อง 449